

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

- Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THÀNH TÂM**
- Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1979.
- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.
- Đơn vị công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Trước tiên tôi nhận thức được rằng Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Với chức trách, nhiệm vụ công tác hiện nay, bản thân luôn thường xuyên nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là lĩnh vực quốc phòng, an ninh để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác quốc phòng địa phương; thực hiện tốt công tác chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia kháng chiến qua các thời kỳ, nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội ở địa phương. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tập trung xây dựng 100% xã đạt tiêu chí 19.1 về quốc phòng; xây tặng nhà “Tình nghĩa Quân – Dân”, nhà “Tình nghĩa” cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giúp Nhân dân ổn định cuộc sống. Phối hợp với Công an, Biên phòng tổ chức các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới và chuẩn bị các địa điểm tổ chức tiếp nhận công dân cách ly tập trung, bảo đảm tốt cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với vị trí vai trò của Hội đồng nhân dân, chức trách, nhiệm vụ được giao; với sự tin nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, tôi vinh dự được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh lần này. Đây vừa là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm của người cán bộ, sĩ quan quân đội. Với chức trách, nhiệm vụ công tác của bản thân, tôi xin được bày tỏ với bà con cử tri những suy nghĩ của tôi trước khi ra ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Nếu là người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước tiên phải thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu, thật sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ mối quan hệ và chịu sự giám sát của Nhân dân.

2. Nâng cao hiệu quả công tác làm tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thể trận chiến tranh nhân dân vững mạnh, gắn với xây dựng biên giới ổn định, hoà bình, hữu nghị và hợp tác phát triển với nước bạn Campuchia; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh làm điểm cho cả nước.

3. Quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phối hợp lực lượng Công an, Biên phòng thường xuyên tuần tra bảo vệ biên giới, đồng thời tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực trọng điểm; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

4. Phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh làm tốt công tác vận động quần chúng hằng năm, thật sự xứng đáng là lực lượng tin cậy của dân, do dân và vì dân.

5. Tập trung chỉ đạo xây dựng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Bảo đảm cho hai lực lượng này hoạt động có hiệu quả thiết thực; phối hợp với các ngành chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Nêu cao trách nhiệm cá nhân đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng nhân dân bảo đảm tốt chế độ chính sách cho dân quân, tự vệ, dự bị động viên theo quy định của pháp luật.

6. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Triển khai thực hiện tốt chế độ chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia kháng chiến qua các thời kỳ; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia đưa về nước và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh...; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

7. Tiếp tục phát huy dân chủ thực sự ở địa phương, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng” tham gia xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền trong sạch vững mạnh, thật sự là chính

quyền của dân, do dân, vì dân; xây dựng tác phong công tác gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, với phương châm nói đến đâu phải làm được đến đó.

Những điều tâm huyết nêu trên, nếu bản thân được tin nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ có điều kiện kết hợp giữa nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương hiện nay để thực hiện có hiệu quả cao nhất; xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.

Trân trọng./.

Tây Ninh, ngày 03 tháng 5 năm 2021



Nguyễn Thành Tâm